



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 764
Chủ nhật
Ngày 21 - 8 - 2022

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập

(Xem tin trang 8)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Vòng chung kết giải diễn đàn bóng bàn Thái Bình năm 2022

Sáng ngày 20/8, Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Y Dược Thái Bình khai mạc vòng chung kết giải diễn đàn bóng bàn Thái Bình năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Vòng loại của giải với gần 700 trận đấu diễn ra từ tháng 10/2021 - 7/2022 thu hút sự tham gia của 14 đội đến từ các huyện, thành phố. Giải không diễn ra tại một địa điểm tập trung mà luân phiên diễn ra tại 12 địa điểm là nơi tập luyện của các đội dự giải. Tại vòng loại, 14 đội được chia

thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm, chọn ra 8 đội xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết.

Giải diễn đàn bóng bàn Thái Bình là cơ hội để những người đam mê bóng bàn hội ngộ, giao hữu, nâng cao khả năng chơi bóng; góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức trao cup và phần thưởng cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba và phong cách của giải.

TÚ ANH



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Nghe nông dân tiêu biểu toàn quốc kể chuyện làm kinh tế



Trang 4

Những đại sứ văn hóa đọc



Trang 5

Nhiều vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị được làm rõ

BÀI 2: BỔ TRÍ ĐỦ KINH PHÍ HỖ TRỢ MUA MÁY PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

■ THU HIỂN - MẠNH CƯỜNG

Tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu Lê Hồng Sơn (tổ Hưng Hà) chất vấn đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; những khó khăn, tồn tại và đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.



Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là xu hướng tất yếu.

Theo đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 29, Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách. Giao các sở đăng tải công khai, tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách tới đối tượng thụ hưởng; xây dựng hướng dẫn liên ngành; thông báo chủng loại, số lượng máy còn được hỗ trợ cho các địa phương; tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ; cân đối nguồn lực để thực hiện cơ chế, chính sách. Giao UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách đến đối tượng thụ hưởng; tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp và tổ chức nghiệm thu, tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định. Hàng năm rà soát, dự kiến nhu cầu kinh phí của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn quản lý gửi các sở, ngành để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Giao UBND cấp xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai bảo đảm điều kiện để xét hỗ trợ; hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách tại địa phương; hàng năm rà soát, dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách và báo cáo UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Ban hành hướng dẫn liên ngành về thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ và trình tự thủ tục thực hiện.

Trên cơ sở rà soát diện tích đất trồng lúa thực tế tại các địa phương, căn cứ

số lượng máy nông nghiệp đã hỗ trợ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông báo chỉ tiêu về số lượng máy cấy, hệ thống thiết bị máy sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp tại 8 huyện, thành phố là: Tổng số máy cấy cần hỗ trợ 2.418, tổng số hệ thống thiết bị sấy cần hỗ trợ 1.943. Đến nay, các sở chưa nhận được

hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách nêu trên của các huyện, thành phố.

Qua trao đổi, nắm bắt, trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách, nhất là việc tích tụ, tập trung đất đai còn một số tồn tại, vướng mắc. Theo đó, diện tích đất canh tác bình quân trên địa bàn tỉnh khoảng 0,2ha/hộ, khó phát huy hiệu quả



Được hỗ trợ 40% tổng chi phí, nông dân Thái Bình mạnh dạn đầu tư mua máy cấy hiện đại phục vụ sản xuất giảm chi phí, công lao động, nâng cao năng suất lúa.

cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; liên kết trong sản xuất nông nghiệp còn thiếu tính ổn định, chưa có sự ràng buộc chặt chẽ giữa doanh nghiệp, HTX và người dân, chưa phát huy được vai trò của HTX trong việc kết nối, xâu chuỗi, định hướng sản xuất theo hướng liên kết; nông dân có tâm lý "giữ ruộng", bên cạnh đó giá bồi thường chuyển nhượng đất nông nghiệp tại tỉnh còn thấp so với mặt bằng chung trong khu vực. Muốn thuê được đủ diện tích đất để sản xuất có hiệu quả, doanh nghiệp phải hợp đồng với nhiều đối tượng với điều kiện, yêu cầu khác nhau dẫn đến tiến độ thực hiện chậm. Một số tổ chức, cá nhân có khả năng đầu tư hệ thống thiết bị sấy nhưng khó khăn trong việc bố trí mặt bằng để lắp đặt. Ngoài ra, một số địa phương kiến nghị việc thanh toán tiền hỗ trợ máy cấy, máy gặt đã thực hiện giai đoạn 2015 - 2020 còn chậm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính xem xét, trả lời.

Để thực hiện Nghị quyết số 29 đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số giải pháp, đó là: Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu rộng hơn về nội dung cơ chế, chính sách để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện; tập trung tuyên truyền phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác liên quan, đặc biệt là quy định về các quyền, nghĩa vụ cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, qua đó làm cho người dân tự thay đổi tâm lý giữ đất, dự phòng đất. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương tích tụ, tập trung đất đai, tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong tổ chức thực hiện. Nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tính chủ động của HTX trong việc thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, các xã, thị trấn trong hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng, bảo đảm thống nhất, nhanh gọn, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần ưu tiên cân đối, bố trí đủ kinh phí hỗ trợ để thực hiện cơ chế, chính sách. Bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong thực hiện cơ chế, chính sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về tiến độ, hiệu quả thực hiện cơ chế, chính sách đã ban hành, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm, trục lợi cơ chế, chính sách. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

(còn nữa)

ÔNG CỔ VẤN NHỮNG NGÀY CHỐNG PHÁP Ở QUÊ

■ VŨ DUY YÊN
Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình

Cuộc đời hoạt động của nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ đã có nhiều tác phẩm báo chí, văn học phản ánh. Song còn một trong những hoạt động của ông những ngày đầu chống Pháp ở quê thì chưa được đề cập đến. Bài viết sẽ góp phần làm sáng tỏ điều đó.

Ngày 8/2/1950, thực dân Pháp mở cuộc hành quân Ton-no với hơn 5.000 binh lính, hầu hết là lính Âu - Phi thiện chiến như "Kỵ binh Lê Dương", "Cơ động Bắc Phi" có sự yểm trợ của 2 tàu chiến, 4 ca nô, 18 xe lội nước cùng pháo binh và không quân đánh chiếm Thái Bình. Đây là chiến dịch lớn thứ ba địch tiến công để đánh chiếm vùng đồng bằng Liên khu Ba - kho người, kho của của cuộc kháng chiến.

Từ ngày 8/2 - 24/2/1950, quân Pháp tập trung toàn bộ lực lượng càn quét các huyện phía Bắc đường 10 và đóng chốt để kiểm soát các đường giao thông quan trọng. Ngay sau 3 ngày chiếm được thị xã Thái Bình, ngày 12/2/1950 chúng đưa một đội quân khoảng 500 tên, hầu hết là lính Âu - Phi do tên quan tư Đat-xi-e chỉ huy tiến đánh Hội Khê, một làng kháng chiến, có khu "Quyết tử", cách thị xã Thái Bình không xa.

Làng kháng chiến Hội Khê có địa hình thuận lợi được xây dựng từ thời khởi nghĩa Phan Bá Vành với những hào lũy bao bọc quanh làng, thông ra ngoài bằng 5 cổng xây kiên cố, vừa là điểm phòng thủ vừa là trạm viễn tiêu. Phía Bắc làng là những cánh đồng trũng quanh năm lấy lợi, muong ngòi chằng chịt. Ba mặt còn lại là sông Kiến Giang, đường 223 đi qua chia làng thành 2 khu Đông và Tây. Muốn vào chỉ có con đường 223 thì đã bị ta cắt thành nhiều đoạn khi xây dựng làng kháng chiến. Vì vậy, nếu đánh vào làng, địch không dễ tiến công.

Mùa khô năm 1949 hạn hán nặng, ruộng ải trắng phếch, lòng ngòi trên đồng không còn vũng nước, đây là thế bất lợi cho ta. Từ vài hôm trước, máy bay do thám của địch bay nhiều vòng trên không phận của xã, ta dự đoán việc địch đánh vào khu "Quyết tử" chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngày 10/2/1950, một cuộc họp các cán bộ chỉ huy được gấp rút triệu tập dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban đốc chiến và đồng chí Húc, Phó Bí thư Huyện ủy, phái viên của huyện cử về phối hợp chỉ đạo với địa phương chống giặc. Hội nghị nhận định tình hình và ra những quyết định quan trọng.

Đêm ngày 12/2/1950, khu "Quyết tử" chìm trong sương mù. Địch từ thị xã Thái Bình tiến theo đường 39, qua thôn Tống Vũ, chúng chia quân theo 2 hướng: một tiến ra phía đường 223, một theo bờ sông Kiến Giang bao vây khu "Quyết tử". Chờ đến lúc tan sương, địch đồng loạt nổ súng xối xả rồi dò lần từng bước, phá rào, chui vào làng theo nhiều mũi cùng một lúc. Cuộc chiến đấu giằng co đến quá trưa mà địch chỉ vào được nửa làng phía Đông đường 223. Tuy vậy, một số xóm trong khu "Quyết tử" quân địch cũng không đặt chân tới được. Xế chiều, các chiến sĩ hết mìn, đạn và lựu đạn. Trưởng ban đốc chiến Nguyễn Ngọc Dũng và đồng chí Húc cùng lực lượng ta kiên cường chặn bước tiến quân thù. Cuối cùng, khẩu súng lục của anh cũng

hết đạn, anh phải cùng đồng đội rút về căn cứ. Trên đường rút, anh và đồng chí Húc trúng đạn địch, hy sinh.

Sau cuộc tàn sát đẫm máu ngày 12/2/1950 và tiếp đó là những cuộc truy lùng, khủng bố gắt gao của địch, Chi bộ và mọi hoạt động kháng chiến của xã Hội Am dường như tê liệt. Trước tình hình đó, Huyện ủy Vũ Tiên cử đồng chí Vũ Xuân Nhã⁽¹⁾, Chánh Văn phòng Huyện ủy về làm Bí thư Chi bộ xã. Trọng trách này là cuộc thử lửa đầu tiên kể từ sau khi ông được kết nạp Đảng ngày 20/6/1947 tại Chi bộ xã Hội Am. Với năng lực của một trí thức cùng ý chí, tinh thần trách nhiệm với quê hương, lại được các nghị quyết của đảng ủy cấp trên dẫn đường, ông đã từng bước khôi phục hoạt động của Chi bộ, khôi phục phong trào kháng chiến của xã Hội Am.

Sau khi về xã, đồng chí Vũ Xuân Nhã đã liên hệ với những cơ sở quần chúng tin cậy; ban ngày ông trú ẩn trong hầm, ban đêm đi chấp nối với các đồng chí: Nguyễn Xuân Hy, Đặng Văn Bình, Nguyễn Ngọc Uân, Bùi Văn Giáp... để khôi phục hoạt động của Chi bộ. Sau khi chấp nối được với tất cả các chi ủy viên, ông tổ chức nhiều cuộc họp Chi ủy để bàn kế hoạch khôi phục hoạt động của Chi bộ, khôi phục phong trào kháng chiến của xã. Những cuộc họp này thường được tổ chức ở các gia đình là cơ sở tin cậy của xóm Phú Thứ.

Từ các nghị quyết của Chi bộ, ông đã sắp xếp lại bộ máy chính quyền, đoàn

thể, lực lượng vũ trang của xã. Lực lượng vũ trang được củng cố với 15 đồng chí vào đội du kích tập trung gồm những người có tinh thần chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ quê hương. Từ đội du kích tập trung của xã làm nòng cốt, đội du kích các thôn cũng lần lượt được khôi phục, củng cố, bảo đảm sự liên lạc giữa xã lên huyện và chuyển tiếp giữa các khu A, B, C, D trong huyện được liên tục, an toàn.

Tháng 7/1950, lực lượng dân quân, du kích của xã được củng cố thêm một bước. Các đơn vị dân quân, du kích cơ sở cũng được tổ chức, sắp xếp lại theo hướng gọn nhẹ, hoạt động đa dạng và linh hoạt ngay trong lòng địch. Việc khôi phục, củng cố hoạt động của Chi bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các đoàn thể quần chúng lúc này đã đặt nền móng vững chắc cho những chiến thắng vẻ vang của quân và dân xã Hội Am trong công cuộc kháng chiến chống Pháp sau đó như dùng nội công lấy bớt Tống Văn, bắt sống hai trung đội địch mà không tốn một viên đạn, bức hàng bớt Cầu Cọi, bắt sống hơn 100 tên, thu toàn bộ vũ khí (tháng 2/1952); phối hợp với bộ đội của tỉnh chặn đánh địch rút chạy khỏi Thái Bình trên đường 223 thuộc địa phận của xã, đánh tan hơn một tiểu đoàn địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng, giải phóng quê hương (ngày 30/6/1954)... Với những chiến công ấy, năm 2002 xã Vũ Hội (xã Hội Am trước đây) được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Sau khi khôi phục được Chi bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các đoàn thể quần chúng của xã Hội Am, khoảng cuối năm 1950, cấp trên điều đồng chí Vũ Xuân Nhã lên làm Thị ủy viên thị xã Thái Bình, trực tiếp phụ trách xã Trần Lâm, nơi địch đã đặt được bộ máy ngục quân, ngục quyền cai trị... Hoạt động ở địa bàn mới ông gặp khó khăn hơn nhiều so với khi ở địa bàn xã Hội Am. Song những kinh nghiệm lãnh đạo khôi phục phong trào kháng chiến chống Pháp ở Hội Am trước đó đã giúp ông rất nhiều. Nhờ đó, ông đã cùng các đồng chí trong chi bộ vận động, tổ chức thành công cuộc phá căng Bo, nơi địch giam giữ hàng nghìn người kháng chiến sau những cuộc càn quét chúng bắt được đem về. Bằng những biện pháp tài tình, mưu trí, bám đất, bám dân, biến hậu phương địch thành tiền tuyến, kết hợp giữa dân vận, địch vận khéo léo, ông đã tạo ra một thế trận nhân dân, áp đảo kẻ thù, giải phóng được tất cả những người bị giam giữ ở căng Bo. Chiến công này đã trở thành bài học điển hình về công tác dân vận, địch vận cho kháng chiến ở vùng tạm chiếm và ông được cử đi báo cáo tại hội nghị tổng kết chiến tranh du kích ở đồng bằng Bắc Bộ năm 1952.

Tại hội nghị này, ông được gặp Bác Hồ, được Bác khen ngợi, trò chuyện, thử thách; rồi Bác chọn ông vào hoạt động phía bên kia, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài với Mỹ - ngay sau này mà Người đã tiên đoán. Từ đây, ông bước vào một trận chiến đấu mới, đơn độc, thâm lặng, cam go, đầy nguy hiểm của người chiến sĩ tình báo, hoạt động ngay trong sào huyệt địch với biết bao nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi ông phải luôn mưu trí, dũng cảm, đây bản lĩnh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Làng quê xã Vũ Hội (Vũ Thu).

Ảnh tư liệu

⁽¹⁾ Tên khai sinh của đồng chí Vũ Ngọc Nhạ. Những ngày tham gia kháng chiến chống Pháp ở quê, mọi người vẫn gọi ông là Vũ Xuân Nhã. Chỉ sau năm 1955, khi vào Nam hoạt động trong lòng địch mọi người mới gọi ông là Vũ Ngọc Nhạ.



Nông dân tiêu biểu toàn quốc kể chuyện làm kinh tế

■ NGÂN HUYỀN

Dám nghĩ, dám làm

Trong cuộc gặp gỡ với anh Thủy, ấn tượng ban đầu với chúng tôi là sự gần gũi, cởi mở, chân chất. Thế nhưng, khi được tìm hiểu, tham quan trang trại, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, khâm phục ý chí làm giàu, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân đã vượt qua hơn 200 nông dân tiêu biểu được đề cử trong cả nước, trở thành 1/100 nông dân xuất sắc năm 2022.

Dẫn chúng tôi thăm trang trại chăn nuôi rộng 7ha trên con đường bê tông rộng rãi, thẳng tắp, anh Thủy chia sẻ: Khu chăn nuôi của tôi trước đây là cánh đồng trũng, ngập úng quanh năm. Sau khi cây đay hết thời, người dân chuyển sang trồng cam nhưng cũng không phù hợp nên nơi này gần như bỏ hoang cỏ mọc quá đầu người. Năm 2012, khi xã có chủ trương chuyển đổi vùng cây lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi, được sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp, tôi mạnh dạn tích tụ 1ha đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà thương phẩm. Thời điểm đó, tôi đang kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thấy người chăn nuôi trồng chuồng, bỏ chuồng nhiều do chăn nuôi không hiệu quả, tôi đánh liều bỏ vốn liếng đầu tư gom đất xây dựng chuồng trại.

Bắt tay vào tạo dựng trang trại từ những viên gạch đầu tiên, chở từng xe gạch vỡ làm con đường từ ngoài đường chính vào trang trại, lên nền, đổ cát để xây dựng một trại nuôi gà đầu tiên với quy mô khoảng 3 vạn con, lấy ngắn nuôi dài, đến nay anh Thủy đã xây dựng được 11 trại nuôi gà, 2 trại lợn khép kín, quy mô chăn nuôi khoảng 100.000 con gà thịt, 1.000 con lợn/lứa.

Thành công từ những thất bại

Xây dựng chuồng trại khép kín với hệ thống làm mát: quạt thông gió, dàn mát, dàn phun mưa giúp điều hòa nhiệt độ

Trong chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức, anh Phạm Xuân Thủy, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) vinh dự là một trong hai nông dân của Thái Bình được bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022.



Anh Phạm Xuân Thủy trang bị hệ thống cho ăn tự động trong chuồng nuôi gà.

ổn định khu vực chuồng nuôi. Bên trong chuồng là hệ thống máng nước, máng ăn tự động được sắp xếp hợp lý, phù hợp với từng ô ngăn cách nhằm tạo không gian thoải mái. Với sự đầu tư bài bản, khoa học đã giúp anh Thủy chăn nuôi ổn định, có lãi. Anh Thủy tiết lộ: Dù từ đầu năm đến nay giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nhưng do giá gia cầm ổn định ở mức cao nên người chăn nuôi có lãi. Từ đầu năm đến nay, tôi đã xuất bán được một lứa lợn 1.000 con và gần 200.000 con gà, doanh thu gần 4 tỷ đồng, trừ chi phí lãi khoảng 1,7 tỷ đồng.

Để có được thành công như hôm nay, anh Thủy từng trải qua hai lần mất mát, thiệt hại hàng tỷ đồng. “Đó là thời điểm năm 2019, khi bệnh dịch tả lợn châu Phi tàn quét các hộ chăn nuôi, trong một đêm tôi buộc phải tiêu hủy 64 tấn lợn, thiệt hại 1,3 tỷ đồng. Sau mất mát đó, tôi quyết định thực hiện nghiêm túc quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Khách có thể vào thăm trại gà chú trại lợn “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chỉ có công nhân chuyên biệt ở đó đảm nhiệm công việc chăm sóc, vệ sinh, mọi hoạt động kiểm tra, giám sát tôi thực hiện qua hệ thống camera. Nếu không

bảo đảm an toàn sinh học thì dịch bệnh tấn công bất cứ lúc nào. Còn chăn nuôi gà phải chọn mua nguồn giống uy tín, tiêm các loại vắc-xin đầy đủ và chỉ dùng kháng sinh cho đàn gà trong khoảng 21 ngày, sau đó đến khi xuất chuồng là nói không với kháng sinh để bảo đảm chất lượng. Lần thứ hai, tôi mất trắng mấy vạn con gà do sự cố điện khiến quạt thông gió bị ngắt. Đàn gà bị chết ngạt gần hết, thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Sau đó, tôi quyết định trang bị hệ thống báo động kép cho trang trại để bảo đảm khi có sự cố, hệ thống sẽ sớm kích hoạt” - anh Thủy chia sẻ.

Ngoài việc nâng cấp, tự động hóa các khâu trong chăn nuôi, anh Thủy đã xây dựng cơ sở chế biến, phối trộn thức ăn chăn nuôi để giảm chi phí, bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng thời trong thời gian tới xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến thịt gà. Không chỉ phát triển kinh tế, trang trại của anh Thủy còn tạo việc làm với thu nhập ổn định cho 15 lao động tại địa phương.

Đánh giá về điển hình “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022, ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao mô hình phát triển kinh tế từ chăn nuôi của anh Phạm Xuân Thủy. Bằng cách làm sáng tạo, đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi, đặc biệt, với tư duy mới, anh Thủy đã tự tìm tòi cách tiêu thụ sản phẩm hiệu quả và bền vững không chỉ cho gia đình mà còn tiêu thụ giúp nông dân trong xã. Thời gian tới, hội nông dân các cấp sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên bằng nhiều chương trình hiệu quả, thiết thực. Hy vọng năm 2023 và các năm tiếp theo, Thái Bình sẽ có thêm nhiều “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.



Trang trại chăn nuôi của anh Phạm Xuân Thủy, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) được đầu tư bài bản với hệ thống máng ăn, máng uống tự động.

Những đại sứ văn hóa đọc

■ TÚ ANH

Dù lần đầu tiên được tổ chức nhưng cuộc thi đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thái Bình đã thu hút sự tham gia hơn 14.000 bài dự thi của học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh. Điều đó cho thấy phong trào phát triển văn hóa đọc đang diễn ra sôi nổi và nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng mức không chỉ từ các trường học, các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường mà còn được các em học sinh tích cực hưởng ứng.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất được nhận thưởng tại cuộc thi đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2022, em Trương Mỹ Anh, lớp 2, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Thái Bình) thường ngày khá rụt rè, nhút nhát nhưng khi được hỏi về tình yêu với những cuốn sách lại trở nên sôi nổi hơn hẳn. Mỹ Anh chia sẻ: Em rất thích đọc sách và vẽ những điều mình tưởng tượng ra từ những cuốn sách đã đọc. Khi tham gia cuộc thi, em vẽ bức tranh các bạn nhỏ ngồi trên những cuốn sách khổng lồ, những trang sách như những cánh chim đưa chúng em bay cao, bay xa, ngắm nhìn cả thế giới đầy sắc màu. Em rất vui vì bức tranh của mình được trao giải tại Thái Bình và được gửi đi tham dự cuộc thi toàn quốc, em mong các bạn nhỏ sẽ đọc sách nhiều hơn để biết được nhiều điều bổ ích, thú vị từ sách.

Với đa dạng hình thức dự thi như viết bài, thực hiện video clip, vẽ tranh, sáng tác kịch, thơ, truyện ngắn... cuộc thi là sân chơi bổ ích, lý thú để các em học sinh có thể thỏa sức sáng tạo, thể hiện tình yêu với văn hóa đọc của bản thân, tạo nên nhiều sắc màu phong phú về phong trào đọc hiện đang được phát triển sôi nổi trong các nhà trường. Bà Lê Thị Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh chia sẻ: Trong số hơn 14.000 bài dự thi, nhiều thí sinh đã tự tin thể hiện tình yêu sách của bản thân thông qua việc chia sẻ về những cuốn sách truyền cảm hứng, hướng đến lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội, thể hiện khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc. Trong số đó,



Em Trần Hồng Ánh và em Bùi Thị Phương Trà được trao giải nhất tại cuộc thi đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2022.

phải kể đến bài dự thi được đầu tư công phu dưới hình thức video clip của em Trần Hồng Ánh, học sinh lớp 10, Trường THPT Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) đã đạt giải nhất của cuộc thi.

Tham gia cuộc thi, Trần Hồng Ánh cho biết, ngay khi nhận được chủ đề là “Khát vọng phát triển đất nước” em đã nghĩ đến cuốn sách “Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán. Đây là một tiểu thuyết

cảm động, dài 8 phần của nhà văn Phùng Quán, có nội dung xoay quanh cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh của những thiếu niên 13, 14 tuổi trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân. Khi đọc cuốn sách này em nghĩ đến tầm quan trọng của thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước phải làm gì để góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Em lựa chọn giới thiệu

cuốn sách dưới dạng video và đã tìm hiểu, khai thác hình ảnh để có thể ghép thành một video sách nói sống động, sau đó tự ghi âm lời nói của mình và chỉnh sửa để hoàn thiện video một cách chân thực, gần gũi nhất. Thông qua bài dự thi, em mong muốn mọi người hãy quan tâm nhiều hơn đến sách nói bởi sách nói giúp độc giả có cách cảm nhận cuốn sách đối mới hơn khi vừa được xem những hình ảnh sống động vừa được nghe giọng đọc truyền cảm, việc đọc sách vì vậy mà trở nên thú vị và mới mẻ hơn. Không chỉ ở cuộc thi này, em cũng đã tham gia một vài bài thi bằng hình thức sách nói trong cộng đồng sách nói dành cho người khiếm thị, vì vậy em cảm thấy sách nói không chỉ bổ ích cho mọi người mà còn rất ý nghĩa khi giúp các bạn khiếm thị cũng có thể tiếp cận thông tin, tri thức một cách thuận tiện.

Là một trong hai thí sinh vinh dự được trao giải nhất của cuộc thi đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thái Bình, em Bùi Thị Phương Trà, Trường THCS thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) chia sẻ: Em rất xúc động khi bài dự thi bằng video của mình được các thầy cô giáo đánh giá cao. Em luôn được bố mẹ, thầy cô giáo khuyến khích và định hướng trong việc tìm những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi của mình. Để tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc, em đã dành thời gian để suy nghĩ, lựa chọn cuốn sách yêu thích và tìm cách thể hiện tốt nhất. Sách giúp em thấy chân trời tri thức rộng mở và đặc biệt việc tìm hiểu về văn hóa, lịch sử Việt Nam qua từng trang sách khiến em càng thêm yêu quê hương, đất nước mình. Đó là lý do sau khi đạt giải nhất tại cuộc thi, em sẽ trau dồi hơn việc đọc sách của bản thân và nỗ lực để trở thành một đại sứ góp phần phát triển văn hóa đọc.

Nỗ lực không ngừng trên hành trình tri thức, những đại sứ văn hóa đọc đang từng ngày làm đẹp hơn hình ảnh về một lứa tuổi học trò lớn lên cùng trang sách. Mong rằng, hành trình lan tỏa tri thức của các đại sứ văn hóa đọc sẽ ngày càng mạnh mẽ và bền vững hơn khi các em có gia đình, thầy cô giáo và xã hội cùng đồng hành nâng bước.

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Nguyễn Thanh, Phạm Ngọc Yên, Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Ánh Tuyết, Hà Thị Luyện (thành phố Thái Bình); Bình Vân (Công an tỉnh); Hoàng Thía, Nguyễn Hiệu (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Bá Mạnh (Liên đoàn Lao động tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Xuân Vạn (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Hồng Thắm (Đài TTTH Tiên Hải); Kim Anh (Đài TTTH Vũ Thư); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Lê Minh Hải (Phú Thọ); Ngô Trọng Nghĩa (Trà Vinh); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Tịnh Bình (Tây Ninh); An Viên, Thu Đình

(Bình Định); Mai Mộng Tường (Đà Nẵng); Bùi Nhật Lai (Thái Nguyên); Nông Quang Khiêm (Yên Bái); Lê Anh Phong (Thành phố Hồ Chí Minh); Phan Thành Minh (Lâm Đồng)...

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9, CTV Nguyễn Thanh Hoàng có bài “Học tập đạo đức của Bác Hồ trong những ngày đầu xây dựng chính quyền”. Theo bài viết, bài học của Cách mạng Tháng Tám là bài học toàn dân đoàn kết một lòng với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất quyết không chịu làm nô lệ, dưới sự cheo lái tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, chỉ ngay sau Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã luôn quan tâm đến xây dựng chính quyền để bảo đảm yếu tố “Cùng toàn dân giữ vững tự do, độc lập”. Người chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng với những giá trị cụ thể: Cần, kiệm, liêm, chính; trung với Đảng, hiếu với dân,

coi đó là chân thiện mỹ, cái đức cốt lõi để rèn luyện, xây dựng chính quyền nhân dân... Cùng chủ đề ở thể loại thơ, CTV Ngọc Tuyền có bài “Chiều thu tỏa nắng Ba Đình” với lời thơ đầy khí thế, phấn khởi, tự hào: “Mừng ngày Quốc khánh nước nhà/ Để ta ôn khúc tráng ca ngày nào/ Thuở còn mã tấu, gươm đao/ Sục sôi máu lửa cao trào đấu tranh/ Đứng lên đoàn kết - quyết dành/ Tự do, độc lập rạng danh cơ đồ.../ 77 năm - một chặng đường/ Tuyên ngôn ngày ấy một chương oai hùng”...

Trong phóng sự “Bảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện”, CTV Lê Lan đã kịp thời phản ánh cách làm hay, hiệu quả trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Thái Thụy...

Chuyên mục Người Thái Bình - Đất Thái Bình, CTV Nguyễn Thanh có bài “Đông Hưng - nơi hội tụ tinh hoa văn minh lúa nước” giới thiệu về địa danh Đông Hưng với bề dày truyền thống lịch sử. Đặc biệt, Đông Hưng là địa phương điển hình trong thâm canh lúa

nước và có đời sống văn hóa phong phú từng được nhiều người trong và ngoài nước biết đến với “sáng rỏi, tối chèo”, bánh cáy, cây bông, diều sáo, pháo đất cùng những điệu múa dân gian đặc sắc, những trò đua tài, thi khéo kỳ thú trong hội làng...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác để nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, để nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, để nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!



HIỂU RÕ VỀ THUỐC VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG - CHÌA KHÓA MANG LẠI GIÁ TRỊ SỨC KHỎE, HIỆU QUẢ KINH TẾ CHO MỖI NGƯỜI

■ Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC

Thuốc và thực phẩm chức năng (TPCN) là những khái niệm quen thuộc trong chăm sóc sức khỏe, phòng và điều trị bệnh, tuy nhiên khá nhiều người chưa hiểu rõ, chưa phân biệt được chúng để lựa chọn, sử dụng hợp lý.

Vì lợi nhuận mà hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm TPCN được quảng cáo quá mức về công dụng bảo vệ, tăng cường sức khỏe, đôi khi còn khiến nhiều người hiểu rằng TPCN có thể giúp chữa trị rất nhiều triệu chứng bệnh lý.

Hiểu rõ bản chất của thuốc và TPCN, bạn sẽ có được chiếc chìa khóa để lựa chọn, sử dụng đúng, mang lại giá trị sức khỏe, hiệu quả kinh tế cho chính mình và gia đình.

1. Định nghĩa về thuốc và thực phẩm chức năng

Thuốc là chế phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người. Thuốc bao gồm có thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc-xin và sinh phẩm.

TPCN được dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, giúp tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh. Một số tên gọi khác của từng dạng TPCN gồm:

- Thực phẩm bổ sung: thực phẩm được bổ sung thêm các vi chất và yếu tố có lợi cho sức khỏe như vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzyme, probiotic, prebiotic và chất có hoạt tính sinh học khác.

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: được bào chế dưới dạng viên nang, viên hoàn, viên nén, cao, cốm, bột, lỏng và các dạng khác có chứa một hoặc hỗn hợp của nhiều chất như: Vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzyme, probiotic và chất có hoạt tính sinh học khác; Hoạt chất sinh học có nguồn gốc tự nhiên từ động vật, chất khoáng và nguồn gốc thực vật ở các dạng như chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa.

- Thực phẩm dinh dưỡng y học (hay thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt): loại thực phẩm có thể ăn bằng đường miệng hoặc ống thông, được chỉ định để điều chỉnh chế độ ăn của người bệnh và chỉ dùng dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

- Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: dùng cho người ăn kiêng, người già và các đối tượng đặc biệt khác theo quy định của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX). Thực phẩm này được chế biến hoặc phối trộn theo công thức đặc biệt nhằm đáp ứng yêu cầu về chế độ ăn đặc thù theo từng thể trạng hoặc tình trạng bệnh lý/rối loạn của người dùng. Thành phần phải có khác biệt rõ rệt so với thực phẩm thông thường cùng bản chất (nếu có).

2. Phân biệt thuốc và thực phẩm chức năng

Tất cả các loại thuốc không kê đơn hay kê đơn đang lưu hành trên thị trường đều



được cấp phép và quản lý chặt chẽ bởi Cục Quản lý dược. Trong khi đó, TPCN phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi đến tay người tiêu dùng.

Các sản phẩm TPCN không được xem là thuốc nên không cần tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt về độ an toàn và hiệu quả như thuốc. Tuy vậy, sản phẩm cần công bố rõ ràng hàm lượng chất dinh dưỡng cũng như khuyến cáo về sức khỏe theo các nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả. Mặc dù khi sử dụng TPCN thường ít gây ra tác dụng phụ hơn và tuyên bố mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bạn cũng không nên tự ý dùng quá mức. Đặc biệt, các sản phẩm này không trực tiếp điều trị các vấn đề sức khỏe bạn đang gặp phải nên không thể thay thế cho các thuốc điều trị.

Nhận biết sản phẩm là thuốc

Bạn có thể phân biệt giữa thuốc và TPCN bằng cách tìm đọc một số thông tin trên bao bì/nhãn sản phẩm. Đối với thuốc, trên bao bì phải in số đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp (thường ở mặt sau của hộp thuốc, trên vỉ nhôm, ở cuối tờ hướng dẫn sử dụng). Các ký hiệu trong số đăng ký thuốc thường gặp gồm:

- VD-...-yy: thuốc sản xuất trong nước.
- VN-...-yy/ VN2-...-yy/ VN3-...-yy: thuốc sản xuất ở nước ngoài nhập khẩu về Việt Nam.
- V...-H12-yy: thuốc từ dược liệu sản xuất ở trong nước.
- VS-...-yy: thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước.
- GC-...-yy: thuốc sản xuất gia công.
- QLDB-...-yy: các thuốc được quản lý đặc biệt.
- QLSP-...-yy: dành cho một số sản phẩm thuốc sinh phẩm như thuốc có

chứa lợi khuẩn, thuốc sinh học

- QLXV-...-yy: dành cho vắc-xin.

Hai chữ số cuối trong số đăng ký (yy) thể hiện năm cấp số đăng ký. Ví dụ: một thuốc có số đăng ký là VD-...-09 có nghĩa đó là thuốc được sản xuất ở trong nước và được cấp giấy phép lưu hành vào năm 2009, phần chữ số ở giữa (...) là số thứ tự do Cục Quản lý dược cấp.

Các thuốc kê đơn, tức là chỉ được dùng khi được bác sĩ chỉ định trong đơn thuốc, sẽ có ký hiệu Rx hoặc dòng chữ "Thuốc kê đơn", "Thuốc bán theo đơn" trên hộp thuốc và trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Nhận biết sản phẩm là thực phẩm chức năng

Theo quy định, bao bì và tờ hướng dẫn sử dụng của TPCN phải ghi rõ nhóm thực phẩm như "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe". Ngay sau phần ghi nhãn về công dụng của sản phẩm hoặc cùng chỗ với các khuyến cáo khác (nếu có) phải ghi cụm từ "Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

Số đăng ký được in trên bao bì TPCN là số công bố tiêu chuẩn (SCBTC) theo mẫu: Số được cấp/số năm cấp/YT-CNTC.

Việc phân biệt được thuốc và TPCN sẽ giúp bạn hiểu được sản phẩm sẽ sử dụng

và những lợi ích, tác dụng sẽ nhận được. Bạn có thể phối hợp dùng cả hai nhóm sản phẩm này để tăng hiệu quả điều trị, nâng cao sức khỏe, phòng ngừa một số vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng vì có thể xảy ra tương tác dẫn đến tác dụng không mong muốn.

3. Những lưu ý khi dùng thực phẩm chức năng

- Cần phải tư vấn bác sĩ để biết rõ về nhu cầu cơ thể và quyết định xem có cần dùng TPCN hay không, dùng loại TPCN nào, dùng bao nhiêu trong ngày và dùng trong bao lâu?

- Không dùng nhiều loại TPCN cùng lúc, vừa không đem lại kết quả tốt cho sức khỏe, vừa tốn tiền không cần thiết.

- Không dùng liều cao hơn so với quy định, bởi sự chấp nhận bổ sung TPCN của cơ thể cũng có giới hạn nhất định.

- Lưu ý quy cách đóng gói của TPCN bởi lẽ dạng nước, dạng viên, dạng bột, dạng cốm... sẽ phù hợp với từng người cụ thể.

- TPCN tuy mang lại kết quả tốt cho sức khỏe nhưng giá bán của TPCN cũng không hề thấp và trên thị trường có nhiều hãng, nhiều loại TPCN thay thế cho nhau, vì vậy các bạn hãy cân nhắc và hãy trở thành người tiêu dùng thông thái.

**thơm ngon từng giọt
vị ngọt đọng đầy**

CƠ SỞ 1: LÔ 26, ĐƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN, KHU ĐÔ THỊ KỶ BÀ, TỐ 10, PHƯỜNG KỶ BÀ, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
CƠ SỞ 2: SỐ 21, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN NANG, TỐ 22, PHƯỜNG TRẦN LÂM, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUYÊN MỤC NÀY

THỦY THẦN THÁNH MẪU

■ QUANG VIỆN

Trong đời sống văn hóa của người Việt nói chung, người Thái Bình nói riêng, tục thờ thủy thần vốn xuất hiện khá lâu đời. Truyền ngôn thuở ban đầu xuất phát từ tình cảm thương xót của người dân ven biển đối với thân phận bi thương của Hoàng Thái Hậu nhà Tống chết trên biển trôi dạt vào bờ được các bậc đế vương phong thần hộ mệnh sông nước. Tiếp cận với biển cả và kế thừa truyền thống văn hóa của vùng đất bên bờ biển, trong đó có những vị thần biển, người dân từng bước “nhập tịch” các vị thần này vào đời sống văn hóa tâm linh của mình. Nguồn sử liệu cho thấy, cư dân Việt cổ từ miền núi cao di cư xuống vùng châu thổ sông Hồng đã nhanh chóng tiếp cận tục thờ thủy thần và hình thành tín ngưỡng thờ thủy thần thánh mẫu...

Theo các tài liệu khảo cứu, các vị thần biển xuất hiện tại vùng duyên hải hoặc vùng ven sông, ven biển được các lớp cư dân thờ phụng dưới dạng thức thủy thần và sau này từng bước được “điển chế” vào thời Nguyễn (1802 - 1945). Cổ sử thời nhà Nguyễn ghi chép lại trong những lần chạy trốn sự truy đuổi của quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã được các loài hải tộc giúp đỡ để thoát khỏi hoạn nạn. Sách “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ” cho biết, việc ban cấp thần sắc cho bách thần (trong đó có thủy thần) trong cả nước chủ yếu tập trung vào các miếu Hội Đồng thuộc các dinh trấn, triều đình nhà Nguyễn đã có chiếu liên quan đến việc trừ bỏ, khảo xét và ban tặng thần sắc cho Bắc thành và các trấn Thanh Nghệ. Truyền ngôn rằng “ngày xưa, ngày xưa” vào một năm nọ, mưa to gió lớn, nước lũ tràn về, đê vỡ, làng mạc ven biển chìm trong biển nước, triều đình hô hào dân trong vùng ra đắp đê chặn lũ nhưng bao công sức trôi theo dòng nước đành lập đàn tế lễ xin thần linh phù trợ. Bỗng thấy 2 con rắn trắng nổi lên giữa dòng nước xoáy bên cạnh có bốn cái nón. Nước chảy xiết mà nón không chìm, không trôi theo dòng nước mà cứ quần lại đoạn đê vỡ. Dòng xoáy hẹp dần dần mới hàn khẩu đoạn đê bị vỡ... Dân gian cho rằng đó là vong linh của “Tứ vị Thánh nương” ứng nghiệm giúp dân chặn dòng nước xiết... “Tứ vị Thánh nương” được các triều đình phong kiến ban tặng nhiều sắc phong ghi nhận công trạng và tôn vinh: “Đại Càn quốc gia Nam Hải tứ vị Thánh Mẫu” đồng thời cấp tiền bạc xây dựng đền thờ dọc cửa biển nhờ đó mà uy danh “Tứ vị Thánh nương” trở nên linh thiêng trong tâm thức của người dân đất Việt, trong đó có người dân ven biển tỉnh nhà.

Sách “Lĩnh Nam chích quái” ghi “... một dải từ Kinh kỳ, phố Hiến đến cửa biển một thời đông vui “phú thương ngoại quốc tới buôn bán tấp nập, thờ Tiên Dung, Chử Đồng Tử làm chúa” với phố xá... các chợ làng biển. Bấy giờ, nhà nước phong kiến quy định thuyền buôn ngoại quốc và thuyền buôn các vùng trong cả nước về trao đổi hàng hóa ở vùng kẻ chợ/kinh đô phải dừng ở vùng này, cách xa Thăng Long để giữ an toàn cho Kinh đô”. Theo các tài liệu khảo cứu, nhà Tống khởi từ Triệu Khuông Dã (Tống Thái Tổ), trải mấy trăm năm cường thịnh, đến đời Tống Thần Tông thì suy yếu... Đế Bính để giang sơn chỉ còn vài huyện lưu vực Quảng Châu lại bị người Mông Cổ đánh gấp. Năm Thiệu Bảo thứ 1 (1279), trời bão diêm lỵ, sét đánh ngang trời, sao rơi như mưa trên biển Nam Hải, tế thần Lục Tú Phu, đại tướng Triệu Trung bị vây đánh trên đảo Nha Sơn (nay là đảo Hải Nam), Tống binh đại bại, xác ngập Biển Đông. Triệu Trung diu Đế Bính và Thái Hậu xuống thuyền định chạy vào nước Đại Việt. Lục Tú Phu và Thái Hậu đắm đĩa nước mắt than rằng: “Nước mất, nhà tan còn sống làm gì?”, đoạn Tú Phu ôm Đế Bính gieo mình xuống biển, Thái Hậu và các cung phi nhà Tống cũng lao theo tuần tiết. Sóng biển đánh xô bờ, xác Thái Hậu và các cung phi trôi dạt vào biển Đại Việt, dân làng trấn Nghệ An vớt được, thương xót an táng chu đáo, triều đình cho dân chúng lập miếu thờ phụng, hương khói quanh năm. Triệu Trung dẫn tàn quân 5 vạn chạy sang Đại Việt xin nương nhờ, vua Thái Tông cho nhập vào đại quân cùng tham gia đánh Nguyên Mông trận Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương. Khi hết trận mạc, vua Trần còn cấp đất cho cấy cày, coi như dân Đại Việt.

Truyền ngôn rằng, thuở Đại Tống bị triệt hạ, có một vị Thái giám họ Du được hầu hạ Thái Hậu nhà Tống cũng phiêu bạt tha hương. Một hôm, Thái giám họ Du nằm mộng thấy Thái Hậu nhắn rằng: “Ta



Cụm di tích lịch sử, văn hóa đền, chùa Bái Thượng, thôn Bái Thượng, xã Duyên Phúc, huyện Thái Thụy, nơi có nghi lễ thờ “Tứ vị Thánh nương”, còn gọi là “Tứ vị Đại càn Thánh Mẫu”.

Các sử gia và nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, xã hội phong kiến người dân tuyệt đối tin vào lực lượng siêu nhiên như thánh, thần..., vậy nên nghi thức thờ “Tứ vị Thánh nương” ở một làng quê cửa biển là lẽ thường tình; còn đối với triều đình lúc bấy giờ, biết dựa vào dân với đức tin tuyệt đối là một biện pháp chính trị khôn ngoan. Câu chuyện về giấc mơ của nhà vua về “Tứ vị Thánh nương” đến giúp xuất quân thắng trận chính là cách nhà vua muốn truyền thông điệp đến các tướng lĩnh, quân binh rằng chuyến chinh phạt này không những được bách thần trong nước phù trợ mà còn được cả các vị thần đế vương, hoàng thái hậu ngoài nước trợ giúp, tất yếu sẽ giành chiến thắng.

đến đây báo cho người biết, sau khi bọn ta gieo mình xuống biển, chị em ta được Thượng đế khen là Trinh Kiệt, sắc phong là Thiên Thượng tiên nhân để động lòng quân ngọc nữ hải thần. Các cửa biển Hoàn Châu đều thuộc quyền ta coi giữ. Ông là thần tử của bản triều, vốn là người trung nghĩa, nay việc đời thay đổi, lưu lạc tha hương, ông nên tìm đến các cửa biển ở Hoàn Châu của Đại Việt, sau đó tìm đến phía dưới Đàng Giang để thăm hỏi tin tức của Quý Phi. Đất ấy sơn thủy thanh tú, nhân vật phồn hoa, sau này người nước ta đến đây tụ họp không ít. Ông hãy nhớ kỹ về phận ông sau khi mất cũng có nơi nương

tạ”. Theo kết quả điền dã và khảo tả di tích trên địa bàn tỉnh ta, Đàng Giang là lưu vực sông Hồng, phía trên là Hoàng Giang (đoạn sông Hồng chia chi lưu thành sông Luộc, thời nhà Trần gọi là Hoàng Giang, sông Trà Lý là tiểu Hoàng Giang). Viên Thái giám họ Du nghe theo đã tìm đến cửa biển Hoàn Châu, đến Đàng Giang, tìm về làng Bái Thượng, xã Duyên Phúc; phố Dầu, nay thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, người dân nơi đây kể chuyện có 4 người chết đuối trôi dạt, sắc phục như người hoàng cung, dân coi là thần nên đã vớt lên an táng, lập miếu thờ.

Quá trình điền dã nghiên cứu tục thờ

thủy thần thánh mẫu, nhóm nghiên cứu chúng tôi phát hiện, trong lễ hội cụm đình, đền, chùa Bái Thượng, thuộc làng Bái Thượng, tổng An Tiêm, phủ Đông Quan (nay là thôn Bái Thượng, xã Duyên Phúc, huyện Thái Thụy) vẫn duy trì nghi lễ thờ tứ vị thánh nương (còn gọi là Tứ vị Đại càn thánh Mẫu), đây là nghi lễ độc đáo trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Theo các bậc đại lão, làng Bái Thượng, thời nhà Lý (thế kỷ XI - XII) vẫn là dải đất sát Biển Đông với những đụn cát lớn nổi lên. Thời Trần vùng đất Bái Thượng nằm trong tuyến phòng thủ chiến lược của quân đội nhà Trần góp phần 3 lần đại thắng quân Nguyên Mông.

Tìm hiểu về sự hiển linh của Tứ vị Đại Càn, sách “Đại Việt sử ký toàn thư” chép: “Hung Long thứ 19 (1311), mùa đông, tháng 12, vua thân đi đánh Chiêm Thành vì chúa nước ấy là Chế Chí phản trắc. Hung Long thứ 20 (1312), mùa hạ, tháng 5, đến cửa biển Càn Hải (có ý kiến cho rằng cửa Đại Bàng) đóng quân lại, đêm mơ thấy một thần nữ khóc lóc nói với vua: Thiếp là cung phi nhà Triệu Tống, bị giặc bức bách, gặp phải sóng gió, trôi dạt đến đây. Thượng đế phong thiếp làm thần biển đã lâu. Nay bệ hạ mang quân đi, thiếp xin giúp đỡ lập công. Tỉnh dậy, vua cho gọi các bộ lão tới hỏi thực hư, cho tế, rồi lên đường. Biển vì thế không nổi sóng. Quân nhà vua tiến thẳng tới thành Đồ Bàn, bắt được chúa Chiêm đem về... Tháng 6, vua từ Chiêm Thành về (đến kinh đô)... lập đền thờ thần ở cửa biển Càn Hải, sai hữu ty bốn mùa cúng tế”.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 20/8, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ban, ngành trung ương. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lao động. Tính trong quý II năm nay, cả nước còn hơn 8 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động của dịch Covid-19, trong đó có 0,4 triệu người bị mất việc làm, 0,5 triệu người không tìm được việc làm, 2,2 triệu người phải tạm nghỉ việc, tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, 2,4 triệu người bị cắt giờ làm, nghỉ luân phiên; hàng triệu lao động bị giảm thu nhập. Đặc biệt, Việt Nam có tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp (quý II/2022 chỉ đạt 26,2%), chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp khôi phục và phát triển thị trường lao động, nguồn nhân lực trong nước, nhất là triển khai các chính sách, gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, các giải pháp nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động và các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong nước thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Để hỗ trợ người lao động trước hết phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, từ đó tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời, cần phát triển mạnh mẽ thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh và quá trình hội nhập của đất nước hiện nay. Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương phát triển thị trường lao động theo quy luật cung, cầu và sự cạnh tranh. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để thị trường lao động phát triển theo hướng linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển thị trường lao động, tăng cường kết nối lao động trong và ngoài nước để nâng cao kỹ năng và sức cạnh tranh thị trường lao động. Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, trung tâm dịch vụ việc làm, giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, phải thường xuyên nắm bắt nhu cầu thị trường lao động để phát triển đúng hướng; xây dựng hệ thống quản trị thị trường lao động minh bạch, hiệu quả; đồng thời, tăng cường công tác đào tạo lao động bài bản, chuyên nghiệp để người lao động phát huy hết năng lực trong công việc, từ đó đóng góp tích cực cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

NGUYỄN CƯỜNG

Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển

(chinhphu.vn) Do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến, Bộ GDĐT thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch ban đầu (Công văn số 3996/BGDĐT-CNTT, ngày 19/8/2022).

Từ ngày 24/8/2022 đến 17 giờ ngày 29/8/2022: Thành phố Hà Nội, các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Thành phố Hải Phòng.

- Từ ngày 25/8/2022 đến 17 giờ ngày 30/8/2022: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum.

- Từ ngày 26/8/2022 đến 17 giờ ngày 31/8/2022 dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh/thành phố còn lại.

* Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành văn bản đề nghị các Sở GDĐT hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học. Cụ thể, Bộ GDĐT phân chia lịch mở hệ thống thanh toán theo các tỉnh/thành phố.

Theo kế hoạch, thí sinh hoàn thành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17 giờ ngày 20/8/2022 và thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 21/8/2022 đến 17 giờ ngày 28/8/2022.

Hiện nay, Bộ GDĐT đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học (thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia với 15 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước).

Để bảo đảm việc nộp lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học của thí sinh diễn ra an toàn, thông suốt, tránh lượng lớn truy cập đồng thời gây quá tải hệ thống, Bộ GDĐT phân chia lịch mở hệ thống thanh toán theo các tỉnh/thành (dựa trên phiếu đăng ký của thí sinh) như sau:

Từ ngày 21/8/2022 đến 17 giờ ngày 26/8/2022, hệ thống sẽ mở để phục vụ thí sinh ở các tỉnh/thành phố có số thứ tự từ 1 đến 20 trong danh mục tỉnh/thành của Tổng cục Thống kê (<https://danhmuchiachinh.gso.gov.vn>), bao

gồm: Thành phố Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Thành phố Hải Phòng.

Từ ngày 22/8/2022 đến 17 giờ ngày 27/8/2022, hệ thống sẽ mở để phục vụ thí sinh ở các tỉnh/thành phố có số thứ tự từ 21 đến 40 trong danh mục tỉnh/thành của Tổng cục Thống kê (<https://danhmuchiachinh.gso.gov.vn>), bao

gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum.

Từ ngày 23/8/2022 đến 17 giờ ngày 28/8/2022 dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh/thành phố còn lại.

Đây là lần đầu tiên ngành giáo dục tổ chức thanh toán lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, đảm bảo không có thí sinh nào không thực hiện được giao dịch thanh toán trực tuyến, Bộ GDĐT đề nghị các Sở quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục và có các biện pháp phù hợp để phổ biến kịp thời nội dung văn bản này tới từng thí sinh trên địa bàn và đảm bảo việc thanh toán trực tuyến của các em được thông suốt, an toàn.

Đồng thời, đề nghị các Sở chỉ đạo các trường trung học phổ thông chuẩn bị sẵn sàng và chủ động triển khai công tác hỗ trợ thí sinh trong các việc phổ biến, hướng dẫn thí sinh về cách thức nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống; Nhắc nhở thí sinh chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tham gia thanh toán trực tuyến theo tài liệu Hướng dẫn thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển.

Bên cạnh đó, chuẩn bị phương án sẵn sàng hỗ trợ thanh toán giúp thí sinh (trên giao diện phần mềm thanh toán của thí sinh) trong trường hợp thí sinh không thể tự thực hiện, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 20/8

Thế giới: Hơn 600 triệu ca mắc Covid-19
 Tính đến chiều ngày 20/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 600 triệu ca, trong đó hơn 6,470 triệu người đã tử vong.
Việt Nam: Có 2.704 ca mắc Covid-19 mới
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 20/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.704 ca

mắc Covid-19 mới. Trong ngày 20/8 có gần 6.400 ca được công bố khỏi bệnh; 1 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hà Nội tử vong.

Thái Bình: Tiếp nhận thêm 7 bệnh nhân mắc Covid-19 mới
 Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 7 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 51 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 19/8, Thái Bình đã tiêm hơn 4,142 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 58,52% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 4 mũi; 25,73% số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 3 mũi; số trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 97.604 trẻ, đạt 47,15%.

DUY TÙNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

<p>SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
---	--